

นโยบายความเป็นส่วนตัว gochumphon.com

Gochumphon.com และ GoChumphon เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องทั่วโลกแก่ลูกค้าสมาชิก พันธมิตรทางการค้า และบุคคลทั่วไป ซึ่งทาง Gochumphon.com และ GoChumphon ("GoChumphon", "เรา" หรือ "ของเรา") เป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินการเว็บไซต์ Gochumphon.com และแอปพลิเคชัน GoChumphon ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ Gochumphon.com และแอปพลิเคชัน GoChumphon เราขอให้ท่านได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ก่อนกดปุ่มตกลงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อกดปุ่มตกลงท่านตกลงว่าท่านได้อ่าน ยอมรับ และให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อนึ่ง การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ Gochumphon.com และแอปพลิเคชัน GoChumphon นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพัน กับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการแล้ว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันหรือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถทำได้โดยเพียงไม่ใช้บริการต่อไปและออกจาก เว็บไซต์ Gochumphon.com และแอปพลิเคชัน GoChumphon

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ Gochumphon.com และแอปพลิเคชัน GoChumphon เพื่อเยี่ยมชมข้อมูลและค้นหาบริการต่าง ๆ ของ เว็บไซต์ Gochumphon.com และแอปพลิเคชัน GoChumphon ได้ โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่าน แต่หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลบางประการ อาทิเช่น การลงทะเบียนเพื่อการใช้บริการการจองโรงแรมที่พัก การรีวิวและแสดงความคิดเห็นสถานที่ การขอสถานะเป็นผู้ดูแล ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ เว็บไซต์ Gochumphon.com และแอปพลิเคชัน GoChumphon และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อของท่าน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือที่อยู่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ในฐานะผู้เยี่ยมชม Gochumphon.com คุณสามารถจัดการควบคุมทุกความประสงค์ในการวางแผนท่องเที่ยว อันได้แก่ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งให้ Gochumphon.com สิ่งสำคัญคือ การที่เรา เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชม Gochumphon.com อยู่เสมอ

ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับใคร?

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับผู้ใช้งานและผู้ให้บริการสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก ร้านค้า และร้านอาหารที่เข้าร่วมกับ Gochumphon.com และสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่สมัครใจเป็นสมาชิกของ Gochumphon.com เพื่อประโยชน์ในการค้นหาสถานที่ หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ

2. GOCHUMPHON.COM รวบรวมข้อมูลอะไร?

ก. ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่ Gochumphon.com

เพื่อที่จะสร้างหน้าประวัติออนไลน์ของคุณหรือรับข้อเสนอและจดหมายข่าว คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้แก่ทางเว็บไซต์ gochumphon.com ดังที่เครื่องหมาย '*' ปรากฏในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

ข. ความพึงพอใจของผู้ใช้

สมาชิกสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลความคิดเห็นในการท่องเที่ยวและข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ แก่ Gochumphon.com ที่จะนำไปใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการเดินทางไปสถานที่นั้น ๆ

ข. ข้อมูลที่ Gochumphon.com เก็บรวบรวม

Gochumphon.com รวบรวมข้อมูลหมายเลขไอพี แอดเดรส เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์และการบริหารจัดการระบบ โปรดทราบว่าเรา อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกปรากฏในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลและนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้น

นอกเหนือจากหมายเลขไอพี แอดเดรส Gochumphon.com รวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลบางส่วนนั้นมาจาก cookies (ดูด้านล่าง) และ sessions เรา ยังสามารถรวบรวมข้อมูลประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการของคุณ วันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ Internet address ของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกันมายัง Gochumphon.com ได้โดยอัตโนมัติ

Cookies คือ ชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกจัดเก็บโดยเบราว์เซอร์ของคุณ ไว้ใน hard drive ของคอมพิวเตอร์ของคุณ Gochumphon.com ใช้ประโยชน์จาก Cookies นี้หลากหลายวิธี หนึ่งในคือทำให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อสมาชิกทุกครั้ง โดยใช้เพียงรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ สองคือใช้ Cookies ในการติดตามการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป หรือ “Guest” เว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปจะยอมรับการทำงานของ Cookies โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปิดกั้นการทำงานของ Cookies ได้ที่ตัวเลือกเบราว์เซอร์ของคุณ

3. GOCHUMPHON.COM นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้อย่างไร เช่น ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับใคร ?

เราจะไม่ขายข้อมูลชื่อ และข้อมูลประวัติส่วนตัวของลูกค้าให้แก่กลุ่มบุคคลที่สาม ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ในบางครั้ง Gochumphon.com จะให้บุคคลที่สามมาดำเนินการโครงการต่าง ๆ การสำรวจตลาด ข้อมูลทางสถิติ ทำให้เรามีความจำเป็นที่จะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่กลุ่ม เพื่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการรักษาความปลอดภัยภายใต้ข้อตกลงลับ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้หลักการของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลที่สามโฆษณาบน Gochumphon.com และไม่มีการรวบรวม Cookies ของกลุ่มบุคคลที่สามเพื่อผลประโยชน์เชิงโฆษณา กลุ่มบุคคลที่สามกลุ่มเดียวที่สามารถโพสต์ “โฆษณา” บน Gochumphon.com ได้คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล

4. การรักษาความปลอดภัยรูปแบบไหนที่ GOCHUMPHON.COM ใช้รักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้กำหนดมาตรการทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยไว้บางประการ เช่น อาจมีการกำหนดระบบความปลอดภัยด้านเทคนิคระดับสูงไว้ในระบบการทำงานทั้งหมด (ทั้งสำหรับการตรวจย้อน การกู้ข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ การจำกัดการสืบค้น เป็นต้น) นอกจากนี้เรายังมีนโยบายเพื่อเป็นข้อตกลงให้ผู้ดูแลระบบให้รักษาความลับของผู้ใช้งาน

5. คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ GOCHUMPHON.COM บันทึกไว้ให้ถูกต้องได้อย่างไร?

เรา จะยอมรับว่าข้อมูลที่คุณให้มามีความสมบูรณ์และถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เราจึงทำให้การแก้ไขข้อมูลเป็นไปได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการปรับแก้ข้อมูล เข้าสู่ระบบและคลิกข้อมูลบัญชีของคุณ หากคุณพบปัญหาในการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อ Administrator ผ่านฟอร์มที่ “ติดต่อเรา”

6. คุณจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร?

เราต้องการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือผู้ใช้งานให้ปลอดภัย คือการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่หากให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างสำหรับการสมัครสมาชิกกับ Gochumphon.com การให้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณมีความเห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gochumphon.com ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของสมาชิก กรุณาติดต่อ administrator เพื่อแก้ไขสถานการณ์หากมีความจำเป็น

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

GoChumphon สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ GoChumphon จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ TraveliGo.com ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

8. การติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการใช้คุกกี้ของเรา หากมีคำถาม ข้อคิดเห็น และคำขอต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้คลิกที่ "ติดต่อเรา" หรือติดต่อเราได้ทางอีเมล gochumphon@gmail.com